



ปีที่ 40 ฉบับที่ 88 วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554

## ม. ราชภัฏนครราชสีมาชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดภาคเหนือ, กลาง, อีสาน

ตามที่ได้เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้

ในยามที่พี่น้องประชาชนประสบภัยธรรมชาติเช่นนี้ เห็นควรที่เราจะแสดงน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลในฐานะเป็นคนไทยด้วยกัน มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนคณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และคณาจารย์ชมรมอาจารย์เก่าที่เข้ามาหาชัยทุกท่าน ร่วมบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา เพื่อรวบรวมส่งไปช่วยเหลือชาวราชภัฏที่ประสบภัยครั้งนี้ (โดยเน้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) กรุณาบริจาคได้ที่ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 มหาวิทยาลัยจะได้จัดส่งไปให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเหล่านั้นต่อไป



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ดังวันเวลาต่อไปนี้

1. สอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ (Exit Exam) รอบที่สองสำหรับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 วันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2554 เวลา 08.00 – 17.00 น. ห้อง 1924, 1926, 1927, 1938 ตรวจสอบรายชื่อและตารางสอบผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

2. สอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ (Exit Exam) รอบแรกสำหรับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 วันที่ 12 – 18 ตุลาคม 2554 เวลา 08.00 – 17.00 น. ห้อง 1924, 1926, 1927, 1938 ตรวจสอบรายชื่อและตารางสอบผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

## ม.ราชภัฏนครฯ เปิดประมูลเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายดอกไม้ และสินค้าในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประสงค์จะประมูลให้เช่าสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย (ตามแผนผังที่มหาวิทยาลัยกำหนด) เพื่อจำหน่ายดอกไม้และสินค้าต่าง ๆ ในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2554

**ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้**

1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพที่ประมูลเช่าดังกล่าวโดยตรง
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อในบัญชีละทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศครั้งนี้

กำหนดชี้สถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ 10 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

กำหนดการประมูลด้วยปากเปล่า ในวันที่ 11 ตุลาคม 2554 เวลา 19.00 น. จนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

กำหนดราคากลาง เริ่มต้นที่ 120,000 บาท

ผู้ประมูลได้จะต้องชำระเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของราคาที่ประมูลได้ทันที ที่งานการเงินและต้องชำระเงินส่วนที่เหลือไว้ครบถ้วนภายในวันที่ทำการถัดไป ไม่เกินเวลา 15.30 น. ถ้าไม่ชำระเงินตามที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะริบมัดจำที่วางไว้ทันที

ผู้สนใจติดต่อรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคาได้ที่กองกลาง และขอลงชื่อเข้าประมูลด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์หรือทางโทรสาร สำนักงานอธิการบดี ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 เวลา 08.30 – 15.30 น. ได้ที่ โทรศัพท์ 0 7539 2040 โทรสาร 0 7537 7440 ในวันเวลาราชการ



### คุณพ่อประเสริฐ ศรีนวลปาน ถึงแก่กรรม

ด้วยคุณพ่อประเสริฐ ศรีนวลปาน อายุ 73 ปี (คุณพ่อของผศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน) ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคไตวายเฉียบพลัน เมื่อคืนวันที่ 2 ตุลาคม 2554 ขณะนี้เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 113 หมู่ 7 (บ้านนาวา) ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จะฌาปนกิจศพในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2554 ณ วัดเทพกฐนุสร(วัดนาวา) ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 15.00 น.

คณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2554 มีรถออกจากหน้าสำนักงานอธิการบดี เวลา 17.00 น.

## “สร้างคน ให้เป็นงาน”

สร้างคน ให้เป็นงานกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบดิจิทัล” รุ่นที่ 9 เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบดิจิทัล” รุ่นที่ 9 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โครงการนี้ นักศึกษาให้ความสนใจค่อนข้างมาก แต่มีโควตาเพียง 2 คนเท่านั้น ที่จะเข้าไปเข้าอบรม และนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจากหลักสูตรฯ ในครั้งนี้ ได้แก่ นายศศิธรวัฒน์ ศษสง่า (พีเบิ้ล) นักศึกษาแขนงวิชาการโฆษณา ชั้นปีที่ 3 และนางสาวกนกวรรณ ขวัญแก้ว (พีแก้ม) นักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 3 นางสาวกนกวรรณ ขวัญแก้ว (พีแก้ม) นักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 3 กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้ไปอบรมพิราบดิจิทัล เพราะไม่ใช่เพียงแค่ได้รู้จักเพื่อนใหม่ แต่ยังได้



ประสบการณ์จากการออกไปปฏิบัติงานจริง จากสถานที่จริง ซึ่งต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมาก ก่อนไปก็ได้เตรียมตัวบ้างเล็กน้อย แต่ไม่เต็มที่เท่าที่ควร เพราะช่วงนี้เรียนหนัก เพื่อนๆ ที่มาจากต่างมหาวิทยาลัยก็นิสัยดี พวกเขามีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือเครื่องมือน้อย แต่ทุกคนดูไฮโซมี iPad คนละเครื่อง ก็ได้ความรู้หลากหลาย ทั้งการใช้ชีวิตกับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย การเข้าอบรมทำให้เรารู้จักเครื่องมือมากขึ้นในส่วนของพีเบิ้ล นายศศิธรวัฒน์ ศษสง่า นักศึกษาแขนงวิชาการโฆษณา ชั้นปีที่ 3 กล่าวว่า ตื่นเต้นมากที่ได้ไป เพราะเป็นคนที่ชอบเรื่องของการใช้เครื่องมือ



เครื่องมือที่เกี่ยวกับ IT อยู่แล้ว ก็เลยอยากไป ก็ได้ไปสมัครและได้รับคัดเลือก พอรู้ว่าได้ไปก็เริ่มตื่นเต้น ดีใจเป็นพิเศษ การเตรียมตัวก็ศึกษาเกี่ยวกับการติดต่อภาพ การเขียนข่าว พอไปก็ได้เจอเพื่อนใหม่มากขึ้น เพื่อนแต่ละคนมีความรู้ที่แตกต่างกัน ทำให้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อน หรือคนที่เรารู้จัก ความคิดก็เป็นระบบมากขึ้น ในวันแรกจะเป็นการฟังการบรรยาย หัวข้อ “ปูพื้นเรื่องการเขียนข่าวไอที” ของคุณเจษฎา แสนอุดมโชค ที่ปรึกษาชมรมฯ พอวันที่ 2 ก็ได้เขียนข่าว (ทำงานเป็นกลุ่มต่างมหาวิทยาลัยต่างสถาบัน) วันสุดท้ายก็ได้มีการวิจารณ์และเสนอแนะผลงานworkshop

ของนักศึกษา มอบรางวัลกิจกรรม workshop มอบวุฒิบัตร และปิดโครงการเป็นอันเสร็จสิ้นโครงการอยากฝากให้น้องรุ่นต่อไปๆ ที่จะไปเข้าร่วมอบรมนักข่าวดิจิทัล เตรียมตัวไว้ตั้งแต่ต้นๆ เพราะโครงการเหล่านี้ถ้าเราได้เข้าร่วมจะทำให้เรามีประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากในตำราหรือในห้องเรียนน้องๆ คนไหนที่มีความสนใจก็สามารถเข้ามาปรึกษากับอาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์หรือกับพีได้



รายงานข่าวโดย: นายวงศกร สุ่มมณะกุล  
นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1





บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน, บก. พักเที่ยง ผศ.ดร. ธีรวัฒน์ ช่างसान  
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ  
พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีครับ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2554 ตรงกับเดือน 11 วันขึ้น 7 ค่ำ ปีเถาะ ผ่อนคลายความตึงเครียดกับรายการหยิกเล็ก กระเช้าหนอยในพักเที่ยงของมหาชัยสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประเดิมข่าวทางฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏของเราก่อน ใช้ใครที่ไหน ผศ.ฉัตรชัย ศุภระกาญจน์ หลังจากที่เห็นดเห็น้อยกับภารกิจต่าง ๆ ทั้งเรื่องการบริหารงานเพื่อรับการประเมินจากภายนอก ต้องทำทางสร้างตึกใหม่มหาวิทยาลัยฯ โอ๊ย เยอะ ดั่งนั้นในช่วงที่ผ่านมาเราจะพบว่าบุคลากรท่านนี้หน้าดำคร่ำเครียดโดยตลอด หลายคนคาดการณ์ว่าท่านจะเอาเวลาไหนปลีกวิเวกหาความสุขใส่ตัวบ้าง แล้วก็ถึงบางอ้อ เมื่อไม่เสียไปพบในงานประกวดนางสาวนครศรีธรรมราช รอบกาลาดินเนอร์ เห็นเดินอย่างสง่างามด้วยใบหน้ายิ้มละไม กะจะไปสวัสดิ์เอาคะแนน ไหนได้เปลอแวบเดียวหายไปกลุ่มชนในงานเลี้ยงนั้น อีกไม่กี่จิตใจต่อมาปรากฏว่ากลายเป็นนายแบบกิตติมศักดิ์อยู่บนแคทวอล์ค ว้าว.. ที่แท้ความสุขของท่านอยู่กับการเดินแบบให้กับจังหวัดนี้เอง

อีกสักคนแล้วกันไม่พูดถึงคงไม่ได้แล้วละ ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แจ้งข่าวไม่เสียว่าคุณพี่คะ ชำนาญยินดีอีกชาวนะคะ ตอนนี้เด็กหนูได้รับรางวัลระดับภาคแล้วนะคะ คุณน้องขา ส่งรายละเอียดเข้าเมลล์ที่มาเลย ชาวคืออย่างนี้ต้องแจ้ง ค่ะได้ค่ะและแล้วทั้งชาวทั้งคนก็หายไปเป็นที่เรียบร้อย ไปพบอีกที่สวยสง่าในฐานะนางแบบกิตติมศักดิ์บนเวทีเดียวกับท่านอธิการแต่คนละรอบ (ดาวสองดวงอยู่ที่เดียวกันจะเผาไหม้กันเอง) แหม คุณน้องขาคูณพี่รอข่าวอย่างใจจดใจจ่อจะตีแผ่ให้ แต่ไม่เป็นไรข่าวคืออย่างนี้ลงสัปดาห์ไหนก็ได้ เห็นคุณน้องสวยได้ใจขนาดนี้ก็ให้อภัยละกัน แต่ที่แน่ ๆ เมื่อคุณน้องปรากฏกายขึ้นบนเวทีคุณพี่ได้ข่าวใหม่อีกจากการแซวของพิธีกรบนเวที เรื่องนี้คุณน้องต้องขยายนะคะ ขอบอก

ไหน ๆ สัปดาห์นี้มาที่ภาคบันเทิงกันขนาดนี้แล้วก็มาต่อละกันกับ ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน หม่อมหล่อแต่ไม่โสดของเรา ไม่เสียไม่เคยรู้เลยว่าอาจารย์ท่านนี้นอกจากจะเป็นนักวิชาการแล้วยังเป็นฝ่ายเอนเตอร์เทนให้กับองค์กรได้อย่างสง่างาม วันก่อนแอบเห็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดหลายคนคะยั้นคะยอให้ขึ้นร้องเพลงเรือรักกระต่าย ตามสไตล์เพลงเพื่อชีวิตที่ถนัด แต่ด้วยเป็นคนที่มีมุ่งมั่นกับมาดและอารมณ์เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของงานเลี้ยงมุขิตาคารวะผู้เกษียณอายุก็เลยขอร้องเพลงหยาดเพชร แหมไม่หน้าตาดีอย่างเดียว แถมเสียงดีอีกต่างหาก ลิงยีนยันการ์นต์ได้ดีที่สุดเห็นจะเป็นรางวัลดอกไม้สดที่(หน้าม้า) ประดับแต่งให้อย่างเร็ดหูในช่วงร้องเพลงนั่นเอง

อีกกลุ่มที่ขึ้นไปขับขานเพลงแบบกรู๊ปเอนเตอร์เทน นำโดย ผศ.ดร. หัสชัย สิทธิรักษ์ รศ.ดร.ปัญญา เลิศไกร ผศ.สมพร เรืองอ่อน และใครอีกไม่เสียจำไม่ได้ ขึ้นมาร้องเพลงรุ่นลายครามที่รุ่นไม่เสียไม่เคยได้ฟังทั้งทำนองและจังหวะ หม่อมหล่อทั้งกรู๊ปช่วยกันขับขาน ที่ได้ยินเสียงชัดเห็นจะเป็น ผศ.ดร. หัสชัย สิทธิรักษ์ ไม่น่าเชื่อว่าท่านจะสามารถนำทีมงานขับขานเพลงไปได้ชนิดที่ว่าคนฟังออกสั่นขวัญหายเกรงว่านาวาลำนั้นจะล่มกลางอ่าว แต่ด้วยมาดนักร้องชั้นนำรุ่นลายครามจึงทำให้นาวาลำน้อยผ่านพ้นวิกฤตไปได้อย่างสง่างามพร้อม ๆ กับความภาคภูมิใจของขวัญใจที่ลุ้นข้างเวทีพร้อมดอกไม้สร้างบรรยากาศชื่นมื่นให้กับทีมงานได้อย่างดี

หมดหน้ากระต่ายแล้วจ้า แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อ ๆ ไปช่วงนี้ขอลาเพื่อไปอัปเดตข่าวสารกันก่อนดีกว่าพบกันใหม่สัปดาห์หน้าจ้า

